



ข่าว สกอ.

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติชน
กรอบบ่าย

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 กันยายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13704

หน้า: 5(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: สาขาเกษตรฯมก.ติดที่39โลก

สาขาเกษตรฯมก.ติดที่39โลก

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายภาวิช ทองโรจน์ อธิบดีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่า ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี 2015/2016 ของ QS World University Ranking ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยติดอยู่ในอันดับดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 253 ตกจากปีที่แล้ว 243 มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) อันดับ 295 ตกจากปีที่แล้ว 257 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) อันดับ 551-600 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) อันดับ 601-650 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) อันดับ 651-700 ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อันดับ 701+

นายภาวิชกล่าวอีกว่า ขณะที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเอเชียมีอันดับที่สูงขึ้น แต่อันดับของมหาวิทยาลัยไทยดูจะถดถอยลงทุกแห่ง สะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยซึ่งสำคัญที่สุดยิ่งอ่อนแอ ทรัพยากรมนุษย์ของไทยยังสู้ชาติอื่นไม่ได้ ความรู้ยังอ่อนด้อยไม่เอื้อให้เกิดศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม กลายเป็นผู้บริโภคนวัตกรรมประเทศอื่นๆ แต่สิ่งที่ทำให้ภาคภูมิใจได้บ้างคือการจัดอันดับแยกเป็นสาขาวิชา โดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ มก.อยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก

แม้แต่คณะแพทยศาสตร์ มม.ยังติดอันดับ 50-100 ของโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ มช.อยู่อันดับ 151-200 ของโลก” นายภาวิชกล่าว

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ดีใจและภาคภูมิใจที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ อยู่ที่อันดับ 39 ของโลก เพราะ มก.เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านเกษตรศาสตร์ ถือเป็นจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัย การจัดอันดับจาก QS จะดูที่ความมีชื่อเสียงของสาขาวิชา วัดจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และสถานประกอบการที่มีบัณฑิตจาก มก.เข้าทำงานทั่วโลก เพราะทางมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์

“ปกติ มก.ดูแลและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นประจำ โดยเฉพาะสาขาวิชาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติ เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่งได้รับรางวัลมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การพัฒนาด้านต่างๆ ต้องใช้เวลา ไม่ใช่ทำปิ่นแล้วจะถูกจัดอันดับให้ดีขึ้นในปีถัดไป ต้องสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน มก.จะดูแลรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบโจทย์สังคมได้” นายพีระพงศ์กล่าว